

LIÊN HỘI CSQG/VNCH ÂU CHÂU

15 Rue Léonard de Vinci-77420 Champs sur Marne

Telephone: 01 64 68 66 07

Cell phone: 06 42 84 83 83

Email: phuoc77.vovan@hotmail.com

BAN CỐ VẤN

NT NGUYỄN VĂN SÁU

BÀ BÙI WILLAY

NT PHÙNG NGỌC KHIÊM

NT NGUYỄN NGỌC TRÁC

CH BÙI KHẮC ĐOAN

CH LÊ MINH TRIẾT

BAN CHẤP HÀNH

Liên Hội Trưởng: CH VÕ VĂN PHƯỚC

LH Phó Ngoại Vụ: CH HỒ VĂN NAM

Phụ Tá Ngoại Vụ: CH HUỲNH HỮU ĐỨC

LH Phó Nội Vụ: CH NGUYỄN VĂN ĐÁNG

Phụ Tá LHP/Nội Vụ: CH HÀ VĂN HẬU

Tổng Thư Ký: CH HÀ VĂN HẬU

Thủ Quỹ: CH HỒ VĂN NAM

Ủy Viên Đặc Trách Xã Hội: CH TRẦN ANTOINE

Phụ Tá Xã Hội: CHỊ HÀ VĂN HẬU

Ủy Viên Đặc Trách Hậu Duệ:

HD TRẦN THỊ MAI THU - HD ALAIN VÕ PHƯỚC

HD HÀ LÊ THI - CH ĐỖ CAO THÔNG

BAN ĐẠI DIỆN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Đại Diện Vương Quốc Bỉ: NT NGUYỄN NGỌC TRÁC

Đại Diện Đức Quốc: CH NGUYỄN QUÝ ĐẠI

Đại Diện Hoà Lan: CH TRƯƠNG BẠCH TUYẾT

HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

Cũng như các Cộng Đồng VNCH khắp nơi, Liên Hội CSQG Âu Châu đã có mặt trong các sinh hoạt Cộng Đồng và tham dự những ngày Lễ lớn trong năm tại Âu Châu:

1- LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM và BẢO ĐỆ NGÔ ĐÌNH NHU (01-11-2024) VỚI SỰ HIỆN DIỆN CỦA ÔNG NGÔ ĐÌNH QUỲNH:



Cố TT Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu đã để lại nhiều điểm son cho Quốc Gia Dân Tộc VN nhưng những con bò đờ CSVN với bản tánh gian xảo, ác độc vẫn cố bôi nhọ gia đình họ Ngô, nào là gia đình trị, tham nhũng, đàn áp Phật Giáo v.v.. để che dấu tội lỗi trong khi ĐCSVN đến nay đã bị cả thế giới lên án vì bản chất chế độ độc tài, độc ác, tham nhũng, thất học. Cộng sản VN hãy chấm dứt mọi sự so sánh bệnh hoạn, khập khiễng giữa hình ảnh thanh liêm, thật sự ái quốc của gia đình Cố TT Diệm với các lãnh đạo ĐCSVN hèn hạ, ác độc, tham nhũng hiện nay.

2- LỄ GIỖ VÀ TÔN VINH TINH THẦN TRẦN VĂN BÁ TẠI CHÙA KHÁNH ANH DO LIÊN HỘI TRƯỞNG LH/ÂU CHÂU VÕ VĂN PHƯỚC CÙNG CÁC CHIẾN HỮU CSQG.



3- BIỂU TÌNH CHỐNG CỘNG SẢN VN NHÂN NGÀY QUỐC HẬN 30/4 NĂM 2024

TRƯỚC ĐẠI SỨ QUÁN CSVN Ở PARIS:

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam VN, là ngày Quốc Hận và từ ngày đại họa này, cộng sản VN đã gieo bao tang tóc đau thương cho Quân Dân Cán Chính VNCH và đã làm đất nước tụt hậu vì những chính sách ngu dốt, ác độc mà chúng đã đề ra như "cải tạo" Quân Dân Cán Chính VNCH, cưỡng bức dân chúng đi vùng kinh tế mới, đàn áp tôn giáo, đánh tư sản...

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn mãi mãi là Ngày Quốc Hận đối với Quân Dân Cán Chính VNCH và không thể xem đây là Ngày Đi Tìm Tự Do như luận điệu của một số người đã rêu rao nhằm làm giảm tội ác của cộng sản VN.

Từ trước đến nay, ĐCSVN chưa bao giờ thật lòng có ý đoàn kết dân tộc và luôn luôn tìm cách chia rẽ, lợi dụng những kẻ nhẹ dạ trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS qua chiêu bài Nghị Quyết 36, Quyết Định 1334.

4- LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC ANH LINH TỬ SĨ HẢI QUÂN QL/VNCH CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ TRƯỜNG SA VÀ HOÀNG SA VNCH:

Hàng năm CĐNV TỰ DO trên khắp thế giới đã đứng nghiêm chào và ghi công ơn các Chiến Sĩ Hải Quân VNCH đã hy sinh để bảo vệ lãnh hải, khác với Công Hàm 1954 của Phạm văn Đồng đã nhìn nhận Hoàng Trường Sa thuộc về Trung Quốc. Và vì vậy, các ngư dân VN đánh cá trong vùng này đã bị Tàu cộng đánh đuổi mà chỉ dám gọi là tàu lạ. Thật là nhục nhã !!!

5- THAM GIA BIỂU TÌNH CHỐNG TBT/ CSVN TÔ LÂM ĐẾN PHÁP THAM DỰ ĐẠI HỘI FRANCOPHONIE THÁNG 10/2024...VỚI SỰ THAM GIA CỦA HAI NỮ CH MAI THU VÀ BẠCH TUYẾT:



NHIỀU NHÀ ĐẤU TRANH VIỆT, NGOẠI QUỐC PHÁP, ĐỨC, HOÀ LAN, THỤY SĨ PHÁT BIỂU QUAN ĐIỂM CHỐNG ĐỐI RẤT TÍCH CỰC.

Ông Lâm Hoàng Tùng đến từ thành phố Marseille - nói với thông tin viên đài RFA tại Paris rằng: “Tôi đại diện Cộng Đồng Việt Nam tự do ở Marseille, vùng miền Nam nước pháp. Tôi đến đây để yêu cầu chính phủ Pháp bắt buộc Tô Lâm phải thả tất cả những tù nhân lương tâm đang bị ông ta cầm tù tại Việt Nam, và yêu cầu Tô Lâm tôn trọng những gì đã hứa với quốc tế về vấn đề nhân quyền, chớ đừng hứa suông”.

Ông Phong đến từ Đức quốc - cho biết: “Tôi cùng chung với đồng bào tị nạn bên Đức đến đây, với mục đích đấu tranh cho

tù chính trị đang bị giam giữ tại Việt Nam, và tố cáo cho thế giới biết rằng, Công An Tô Lâm là người thường bắt cóc những người tị nạn bên Đức”.

Ông Nguyễn Hữu Phước - Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt tị nạn tại Hòa Lan - nói rằng: “Tôi và một số bạn hữu cộng đồng đến đây, để hô vang khẩu hiệu cho những người qua đường biết được về sự đàn áp nhân quyền ở Việt Nam thời Việt Cộng như thế nào”.

Đặc biệt là **Bà Geneviève Garrigos** - Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Paris, phụ trách Ủy Ban Bang Giao Quốc Tế - phát biểu:

“...Tôi muốn nói thêm một điều quan trọng, là chúng ta đang đứng tại công trường Salvador Allende. Nơi đây là địa điểm rất quan trọng. Chúng ta đang đứng dưới cửa sổ của tòa đại sứ Chi Lê. Cách đây 51 năm, Tổng Thống Salvador Allende đã bị giết chết. Người dân Chi Lê đã đấu tranh trong nhiều năm để lật đổ tên cầm quyền khủng khiếp. Và tôi chúc cho các bạn - **những người Việt Nam tị nạn cộng sản độc tài** - cũng sẽ như những người dân Chi Lê, đánh đổ được chế độ độc tài đang cai trị Việt Nam của các bạn”.

Bác Sĩ Lê Thị Lễ - tại Pháp - phát biểu: “Chúng tôi rất hoan nghênh, trân quý, và khâm phục 20 Hội Đoàn Người Việt Tự do, cùng với các cư dân Pháp gốc Việt sống tại Paris, tại Marseille, và từ Đức, Hòa Lan, Bỉ, Thụy Sĩ, và từ Hoa Kỳ, đã cùng nhau đoàn kết, dũng cảm xuống đường biểu tình đả đảo Công An Tô Lâm độc tài với dân tộc, nhưng hèn nhát nhu nhược với Trung Cộng”.

Nữ Giáo Sư Nguyễn Thị Hiền:

“Chúng tôi rất khâm phục chính phủ Philippines rất anh hùng và can đảm, đã

kiện Trung Cộng lấn chiếm khu vực biển của họ ra trước Tòa Trọng Tài Thường Trực (PCA) và đã thành công. Trong khi đó, nhóm cầm quyền Cộng Sản Việt Nam nhu nhược, dè hèn, không dám kiện Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế về hành động lấn chiếm đất đai, biển đảo của Việt Nam. Đúng là nhóm cầm quyền cộng sản Việt Nam bất tài, thất đức, tàn bạo với dân, nhưng quá hèn nhát với Trung Cộng.

Nữ Giáo sư Phan Thị Độ:

“Các nhóm cầm quyền đảng cộng sản Việt Nam thật sự là hèn nhát, nhu nhược, không dám đương đầu với Trung Cộng để bảo vệ đất nước (Hoàng Sa, Trường Sa, Thác Bản Giốc...), và các ngư dân của mình trước hành động của Trung Cộng khủng bố, sách nhiễu, trấn áp, giết hại tàn nhẫn các ngư dân Việt Nam bằng vũ lực. Vậy mà các nhóm cầm quyền cộng sản Việt Nam **chỉ biết ôm chặt “4 tốt và 16 chữ vàng”** của Trung Cộng giao cho, và thẳng tay bắt nạt, khủng bố, đàn áp, giam cầm người dân vô tội!

“Nhìn sang chính phủ Phi Luật Tân rất dũng cảm đương đầu với Trung Cộng, và chính phủ Ukraine quyết liệt chống quân Nga để bảo vệ đất nước và dân tộc của họ một cách anh hùng. Nhìn lại Việt Nam với tổ chức gọi là Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, đông đến hàng triệu người, ... mà quá nhu nhược hèn nhát để Trung Cộng xâm lấn đất liền và biển đảo Việt Nam”.

Tiến Sĩ Trần Quốc Tiến:

“Trung Cộng là quan thầy của đảng cộng sản Việt Nam từ mấy chục năm qua, nên không hành động đáp trả, để cho Trung Cộng liên tục sử dụng vũ lực tấn công, đánh đập dã man, gây thiệt hại nặng nề và giết hại các ngư dân Việt Nam, đánh bắt

cá trên Biển Đông trong phạm vi của Việt Nam. Hành động của Trung Cộng là trái với luật pháp quốc tế. Vậy mà nhóm cầm quyền cộng sản Việt Nam chỉ tuyên bố lảng nhảng là xong, chớ không dám sử dụng Quân Đội bảo vệ quyền lợi và mạng sống của ngư dân”.

6- BIỂU TÌNH ĐÒI NHÂN QUYỀN TẠI PARIS NĂM 2024 VÀ NHẬN XÉT VỀ NHÂN QUYỀN CỦA ĐCSVN:



Đối với toàn dân trong và ngoài nước thì Nhân Quyền là tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và nhận thức, quyền tự do lập hội, quyền được bảo vệ hành động trước pháp luật v.v...

Trong khi đó Nhân Quyền đối với ĐCSVN là lập một trại tù để nhốt các người chỉ tuyên bố tự do, dân chủ, nhân quyền và Hoàng Trường Sa là của VN. Nhân quyền của CSVN là người dân khi bị bắt vào đồn công an là tự do chết, bị bịt tai, bịt mắt, bịt miệng... Nhân quyền CSVN gọi dân là chủ, ĐCSVN là đầy tớ, nhưng chủ sống trong căn lều mái tôn vách lá, còn đầy tớ thì sống trong biệt thự giá từ vài chục tỷ đến vài trăm tỷ đồng. Nhân quyền VN là mỗi

khi đi dự Quốc Tế Nhân Quyền thì ĐCSVN trả tự do cho vài tù nhân gần mãn hạn rồi quý luy xin xỏ Tây phương ban bố chút ân huệ nhưng khi trở về nước lại tìm cách bắt vài cá nhân đấu tranh khác bổ sung lại trại tù nhân quyền.

7- HÌNH ẢNH ĐẤU TRANH CỦA NHÓM THÂN HỮU TROCADERO PARIS:

Xin kính chuyển tiếp tiếng nói của Nhóm Thân Hữu Trocadéro Pháp Quốc đến với mọi người còn nghĩ đến Quốc Gia Dân Tộc VN, còn đang sống dưới sự cai trị độc tài đảng trị CSVN. Cuộc tranh đấu của Nhóm Trocadéro rất có ý nghĩa vì luôn nhắc nhở chúng ta không được quên những hy sinh của các Bậc Tiền Nhân, Anh Linh Tử Sĩ QLVNCH, các đồng bào đã bị CS sát hại qua những cuộc cải cách ruộng đất, sự phản bội quy ước đình chiến Mậu Thân 1968, đã tổng tấn công giết tập thể hàng ngàn đồng bào, pháo kích không thương tiếc đồng bào chạy nạn trên quốc lộ kinh hoàng 1975 và còn nhiều, rất nhiều điều ác độc không bao giờ dân tộc VN quên được. Do đó mỗi sự xuất hiện của Nhóm Trocadéro với nhiều biểu ngữ bằng 3 ngôn ngữ Anh Pháp Việt rất cần nhiều người tiếp nối chuyển tiếp.

(Xin xem Tâm Thư của Nhóm Trocadero ở trang kế tiếp)

8- THĂM VIẾNG CÁC NIÊN TRƯỞNG, CHIẾN HỮU MẠNH THƯỜNG QUÂN CỦA LH CSQG ÂU CHÂU:



Viếng thăm mạnh thường quân với cái bắt tay tinh huỳnh đệ chi binh hơn nửa thế kỷ và thăm vị Niên Trưởng Cố Vấn của Liên Hội Âu Châu và cùng nhau thưởng thức bánh Pâté chaud, bánh bông và bánh Trung Thu đều tự làm.

Cuối cùng Liên Hội rất vui là nhận được sự gia nhập hỗ trợ của hai nữ Hậu Duệ HÀ LÊ THI (của Nhóm Trocadéro) và nữ CH BẠCH TUYẾT đại diện LH tại Hoà Lan (thay thế Cố CH LƯU PHÁT TẤN từ trần).

Liên Hội CSQG VNCH Âu Châu kính chúc Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, ACE Hậu Duệ CSQG, Quý Thân Hữu và Quý Quyền được dồi dào sức khỏe, an vui và hạnh phúc trong suốt năm Ất Ty 2025.

